



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/CV-QTC

V/v: Giải trình theo Quyết định số 166/QĐ-
SGDHN ngày 26/03/2024).

Quảng Nam, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Thực hiện theo Quyết định số: 166/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 26/03/2024 về việc duy trì diện cảnh báo đối với Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Căn cứ Điểm a khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch quản lý chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/20222 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi xin giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục như sau:

* **Ý kiến ngoại trừ của đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023:** “Một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng theo quy định hiện hành. Theo đó, số dự phòng trích lập thiếu so với quy định là 1.270.647.735 đồng. Trong đó, số dự phòng trích lập thiếu trong năm 2022 trở về trước là 1.270.647.735 đồng.

Như vậy, nếu hạch toán đầy đủ các chi phí nêu trên theo đúng quy định thì trên bảng cân đối kế toán khoản mục Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” sẽ tăng lên 1.270.647.735 đồng, khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước” sẽ giảm đi 1.270.647.735 đồng.

Nguyên nhân dẫn đến một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng theo quy định hiện hành.

Đây là các khoản công nợ phải thu đã quá hạn thanh toán cần được trích lập theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, hiện nay công ty chúng tôi cũng đang tích cực thu hồi các khoản này. Bên cạnh đó chúng tôi đã thu hồi một phần và cũng đang tiến hành xử lý dần các công nợ không có khả năng thu hồi. Mặt khác các khoản công nợ vẫn tạm thời chưa trích lập dự phòng được do một số khoản vẫn còn thiếu cơ sở pháp lý để trích lập cụ thể như: Chưa có quyết định phá sản hoặc giải thể của doanh nghiệp nợ, văn bản thông báo của Công ty gửi yêu cầu đề nghị thanh toán nợ vẫn không được phản hồi.

Vi vậy, nếu hạch toán đầy đủ chi phí trong năm 2023 là: 1.270.647.735 đồng theo đúng quy định thì mức độ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp như sau:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 sẽ giảm: 1.270.647.735 đồng.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0235) 3811999

Email: ceo@qtc.com.vn

Website: www.qtc.com.vn



+ Công ty không đảm bảo các điều kiện về năng lực để cạnh tranh tham gia đấu thầu các công trình, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận của đơn vị trong các năm tiếp theo.

+ Cổ phiếu của Công ty đưa vào diện bị cảnh báo giao dịch trên thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư.

*** Phương án xử lý và khắc phục:**

- Công ty sẽ thực hiện bằng nhiều biện pháp để thu hồi các khoản nợ đối với các tổ chức còn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo lộ trình từ năm 2024 đến năm 2026.

- Đối với các tổ chức không còn duy trì hoạt động thì Công ty sẽ căn cứ theo các quy định hiện hành để trích lập dự phòng, cụ thể như đối với các đơn vị đã có quyết định giải thể, phá sản mà Công ty vẫn không thu hồi được nợ.

- Đối với các khoản nợ cá nhân, mặc dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp thu hồi một phần công nợ, nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi dứt điểm, thì sắp đến sẽ có nhiều biện pháp hơn như: Đề nghị cản trừ vào số cổ phần, thuê văn phòng Luật sư khởi kiện ...

Ngoài các phương án nêu trên, tùy thuộc vào hiệu quả của kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ tiến hành xử lý dần các khoản công nợ không có khả năng thu hồi theo lộ trình từ năm 2024 đến năm 2026.

Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông về ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2023.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như k. gửi
- Lưu QTC



Trần Hoài Thanh

